

KINH TẾ VĨ MÔ TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 4/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 3,29% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 54% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022; giải ngân vốn đầu tư công đã có bước cải thiện đáng kể, ước đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn FDI ước đạt trên 10 tỷ USD,

tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục có chuyển biến, sản xuất công nghiệp dần được cải thiện với giá trị tăng thêm quý II ước tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 2022. Các vấn đề nổi bật, cũng có thêm niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân được chú trọng thực hiện Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, đi vào thực chất.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận về: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo việc huy động nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và tỷ lệ vay lại vốn vay nước ngoài của các dự án vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Buổi chiều, các đại biểu tập trung góp ý vào dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Chính

phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là do có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân và về thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, dự án đầu tư, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tác động khởi thông đồng tiến, nguồn lực của nền kinh tế, cũng có thêm niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân được chú trọng thực hiện Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, đi vào thực chất.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận về: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo việc huy động nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và tỷ lệ vay lại vốn vay nước ngoài của các dự án vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Buổi chiều, các đại biểu tập trung góp ý vào dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Chính

phục và tìm kiếm thị trường, đơn hàng mới; bảo đảm an sinh xã hội, việc làm và đời sống nhân dân, trong đó lưu ý việc tăng lương và kiểm soát giá; thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề quan trọng, cấp bách và mới phát sinh.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát; tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay, bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, thực hiện các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời kêu gọi, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tăng cường tiết kiệm chi phí, đổi mới quản trị doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả; các bộ, ngành, địa phương đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

xã hội trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giữ vững vị trí dẫn đầu về chỉ số DDCI; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, dự án trọng điểm theo kế hoạch.

85.745 người có công với cách mạng và thân nhân được tặng quà dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 18/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc phê duyệt và cấp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Theo đó, dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, toàn tỉnh sẽ có 85.745 người có công với cách mạng và thân nhân được tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với tổng kinh phí hơn 51,4 tỷ đồng. Cụ thể, mỗi người sẽ nhận được một phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và một phần quà bằng hiện vật trị giá 400.000 đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức đoàn dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Giang và Điện Biên; tổ chức lễ dâng hương, cầu siêu, thấp nền tri ân tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh nặng, người có công của tỉnh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 5 trung tâm nuôi dưỡng thương binh ở tỉnh ngoài và 2 trung tâm người có công trong tỉnh; thăm và tặng quà người có công tiêu biểu tại 8 huyện, thành phố. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ hơn 52,5 tỷ đồng.

HỒNG ANH

Thái Bình hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn

Đến ngày 2/7, Công an tỉnh đã cấp được 802.817 tài khoản định danh điện tử (ĐDDT), đạt tỷ lệ 101,11%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, đưa Thái Bình là 1 trong 6 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ cấp tài khoản ĐDDT cho người dân.

Để đạt được kết quả này, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tập trung rà soát, đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để ra các giải pháp hiệu quả trong việc làm sạch dữ liệu, thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDDT. Thành lập các tổ công tác, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị phối hợp, hỗ trợ công an các xã, phường, thị trấn thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDDT cho người dân trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và tài khoản ĐDDT trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và an ninh trật tự; tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch, đúng quy định...

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương khắc phục những khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Đề án 06 và nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

MINH HƯƠNG

Trao kinh phí hỗ trợ trẻ mồ côi tại xã Đông Hòa

Sáng ngày 4/7, tại thôn Nghĩa Phương, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình), đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ hai cháu Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Châu là chị em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha và mẹ.



Trao kinh phí hỗ trợ hai cháu Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Châu.

Trước hoàn cảnh khó khăn của hai cháu, Hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức vận động, quyên góp trong hội viên và ủng hộ 30.234.000 đồng cho hai cháu. Đây là sự hỗ trợ rất ý nghĩa của con em tỉnh nhà đang sinh sống, học tập và công tác tại Bình Dương, cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có thêm điều kiện cải thiện sinh hoạt hàng ngày, yên tâm học tập và ổn định cuộc sống.

Toàn bộ số kinh phí ủng hộ sẽ được gửi quỹ tiết kiệm, quản lý chặt chẽ và có sự thống nhất giữa đại diện xã Đông Hòa, thôn Nghĩa Phương và đại diện họ tộc đang nuôi dưỡng, chăm sóc hai cháu.

LƯƠNG THẾ LỘC
(MTTQ tỉnh)

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ BẮT KHẮN CẤP ĐỐI TƯỢNG CƯỚP TÀI SẢN

Công an huyện Vũ Thư cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng có hành vi cướp tài sản sau gần 2 giờ gây án. Nhận được tin báo của quần chúng về việc có đối tượng cướp xe ôm rồi bỏ trốn, xác định tính chất vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã lân cận phối hợp với đội nghiệp vụ của Công an thành phố Thái Bình và Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét đối tượng. Sau gần 2 giờ đấu tranh, khoanh vùng đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vũ Thư đã làm rõ đối tượng Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1994, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) đã gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/6/2023, Tuấn mang theo 1 con dao dài khoảng 25cm đi đến khu vực phố Phúc Khánh, thuộc địa phận phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình thuê xe mô tô của ông Hoàng Văn Đức (sinh năm 1969, trú tại xã Vũ Thư, thành phố Thái Bình) chở đi với mục đích cướp tài sản của ông Đức. Tuấn yêu cầu ông Đức chở đến xã Tân Phong, huyện Vũ Thư. Sau khi đi đến khu vực chợ Ở Mễ, xã Tân Phong, Tuấn yêu cầu ông Đức chở vào đường nhỏ, hướng cánh đồng. Quan sát thấy vắng người qua lại, Tuấn yêu cầu ông Đức dừng xe để trả tiền. Khi xuống xe, Tuấn cầm con dao thủ sẵn trên tay đe dọa ông Đức rồi cướp xe mô tô, bỏ chạy.

Hiện Công an huyện Vũ Thư đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

BINH VĂN
(Công an tỉnh)

TĂNG CƯỜNG TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/7, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của 2 Ban Chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên 2 Ban Chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống, gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp thường xuyên được kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả, tích cực tham mưu cấp ủy

lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Vai trò, trách nhiệm, tinh tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; tác phong, lễ lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, năng động, gần dân, hiểu dân, góp phần hạn chế tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà đối với nhân dân, ngăn

chặn và đẩy lùi các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tín ngưỡng, tôn giáo được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm ổn định, đúng quy định của pháp luật. Một số sự kiện lớn của tổ chức tôn giáo đã được Ban Chỉ đạo, các sở, ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh với các huyện, thành phố và cơ sở trong công tác tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, tranh thủ các tổ chức

tôn giáo, các chức sắc, chức việc tôn giáo để giải quyết những vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chỉ đạo của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng, tôn giáo để cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nếu cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu để tổ chức thực hiện. Kiên quyết xử lý những đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng dân chủ đi ngược lại chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền phải thực chất, cụ thể, hiệu quả, thường

MINH HƯƠNG

ĐÀO QUYÊN

KIẾN XƯƠNG Người dân khổ vì đường thi công nhiều năm chưa xong



Tuyến đường xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Đã hơn 10 năm trôi qua, dự án đường cứu hộ, cứu nạn có tổng chiều dài hơn 12,5km, tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng được triển khai tại huyện Kiến Xương vẫn chưa hoàn thiện, bàn giao. Dự án 1 ạch kéo dài khiến cho việc đi lại của người dân trên địa bàn gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn liên xã Quang Bình, Quang Minh, Minh Tân, Bình Thanh, huyện Kiến Xương do Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng huyện Kiến Xương làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thi công từ năm 2011 theo 3 giai đoạn, gồm 2 đoạn tuyến có chiều dài 12,53km và công trình cầu qua sông Kiến Giang. Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, đến nay giai đoạn 1 của dự án với chiều dài gần 3km đã hoàn thành, được bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2014; giai đoạn 2 của dự án được triển khai thi công từ năm 2017 với tổng chiều dài 8,9km, đã thi công phần nền mặt đường được 7,1km, còn lại khoảng 1,8km qua địa phận thôn Đông, xã Quang Bình; giai đoạn 3 của dự án gồm phần cầu qua sông Kiến Giang và đường dẫn lên cầu hiện chưa thực hiện đầu tư.

Đuờ đáng nói, sau 7 năm triển khai, đến nay giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa thể hoàn thành, kéo theo nhiều hệ lụy như giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bên

cạnh đó mục tiêu dự án không đạt được, kinh hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, đoạn qua thôn Đông, xã Quang Bình dài chưa đầy 2km ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Qua trao đổi, nhiều người dân tại thôn Đông cho biết họ rất kỳ vọng vào dự án khi mới triển khai. "Khi được nghe thông tin về dự án làm mới con đường, chúng tôi vô cùng phấn khởi,

mừng tưởng rằng những lợi ích mà con đường mang lại cho địa phương và nhân dân. Vậy nhưng nhiều năm trôi qua mà đường mới chẳng thấy đâu, chỉ thấy con đường này ngày càng xuống cấp, đầy "ổ gà", "ổ voi", ngày nâng thì ngày nâng, ngày mua thì ngày biến thành sông, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn..." - ông Vũ Văn Phương phản ánh. Ông Vũ Văn Kỳ cho biết: Gia đình tôi cũng như các

hộ dân trên tuyến đường này đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mấy năm nay nhưng đến nay vẫn chưa thấy thi công trở lại. Mỗi ngày tôi đưa đón các cháu đi học 4 lần qua con đường này rất vất vả, mất an toàn giao thông. Có nhiều đoạn cây cỏ mọc um tùm, lấn cả xuống lòng đường khiến mặt đường bị thu hẹp chỉ còn khoảng hơn 2m, ô tô, xe máy còn không tránh nhau nổi; ngoài ra, việc hạn chế tầm nhìn cũng rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Còn bà Nguyễn Thị Lý thì bức xúc: Con đường này lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân chúng tôi. Mỗi khi trời mưa to, đường ngập không phân biệt được đâu là đường, đâu là mương nước nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Đặc biệt, đã có một trường hợp thiệt mạng vì gặp tai nạn. Bản thân tôi vì tránh

NGUYỄN THỜI